

ลาวและสหภาพยุโรปได้จัดการเจรจา VPA เป็นครั้งแรก

สหภาพยุโรปและลาวได้จัดการเจรจาข้อตกลง VPA เพื่อปรับปรุงธรรมาภิบาลป่าไม้ แก้ไขปัญหาการทำไม้ผิดกฎหมายและส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกกฎหมาย โดยการเจรจาถูกจัดขึ้นในวันที่ 24-28 เมษายน ณ กรุงเวียงจันทน์



ตั้งแต่ได้เริ่มมีการดำเนินงานเพื่อพัฒนา VPA นั้น ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายพบกันเพื่อการเจรจาในข้อตกลงดังกล่าว ภายใต้ข้อตกลง VPA ลาวได้พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อที่จะทำการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกกฎหมาย เพื่อส่งออกไม้ไปยัง EU รวมไปถึงการพัฒนาเรื่องความโปร่งใส และการตรวจสอบโดยอิสระด้วย

ลาวและสหภาพยุโรปได้จัดการเจรจา VPA เป็นครั้งแรก

ในนิยามของความถูกต้องตามกฎหมาย การออกแบบระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย และ ข้อตกลงอื่นๆ ภายใต้ VPA จะถูกดำเนินการผ่านกระบวนการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมาจาก ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคประชาสังคม

Phouangparisak Pravongviengkham รองรัฐมนตรีกรมการเกษตรและป่าไม้ หัวหน้าทีมเจรจา กล่าวว่า ลาวเลือกที่จะเข้าสู่กระบวนการ VPA เพื่อปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านการป่าไม้อย่างมี ธรรมชาติ ซึ่งในภาพรวม VPA ยังจะช่วยให้การทำไม้ของลาวมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มการเข้าถึงตลาดในระดับ ภูมิภาค และตลาดสหภาพยุโรปมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการจัดการป่าไม้ที่ดีขึ้น

สหภาพยุโรปและประเทศลาวยอมรับว่ากระบวนการของการเจรจาและการดำเนินประเด็นหลักของการ เจรจาในสัปดาห์นี้คือการหารือถึงเรื่องข้อตกลงภายใต้ภาคผนวกขอบเขตผลิตภัณฑ์ในอนาคต และการกำหนด กฎหมายสำหรับไม้จากแหล่งต่าง ๆ งาน VPA จะมีการดำเนินการในระยะยาวภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ตามมาด้วยการเจรจาในเวียงจันทน์ การทำงานจะยังคงเกี่ยวกับการกำหนดร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย และการพัฒนา การควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ไม้ และ ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย

“VPAs เป็นองค์ประกอบสำคัญของการบังคับใช้กฎหมาย ธรรมชาติภิบาล และการค้าของสหภาพ ยุโรป (แผนปฏิบัติการ FLEGT) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะต่อสู้กับการลักลอบตัดไม้ป่า และสร้างความมั่นใจว่าจะ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเริ่มต้นการเจรจา FLEGT VPA กับสหภาพยุโรป ลาวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยแสดงให้เห็นจากการ เข้าร่วมของรัฐบาลที่กำลังมุ่งมั่นต่อสู้กับการลักลอบตัดไม้และการปรับปรุงการกำกับดูแลป่า” หัวหน้าคณะ ผู้แทน EU กล่าวถึงลาว

ลาวและสหภาพยุโรปได้จัดการเจรจา VPA เป็นครั้งแรก

15 ประเทศในขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง หรือการดำเนินการข้อตกลง VPAs กับสหภาพยุโรป ซึ่งก่อให้เกิดแรงกดดันร่วมกันระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศคู่ค้า ซึ่งกำลังควบคุมอำนาจของการค้า ด้านสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาสาเหตุการลักลอบตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย

กระบวนการ VPA ได้สร้างโอกาสแก่องค์กรภาคประชาสังคมลาวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อมีส่วนร่วมในการเจรจาเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลต่อการกำกับดูแลป่าอย่างมีธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมแบบของกลุ่มเหล่านี้ และภาคเอกชน โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ในการจัดทำข้อตกลงฯ FLEGT VPA ในปี 2015 ซึ่งจะมีผลต่อความสำคัญและความสำเร็จของการเจรจา VPA โดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันในหมู่ผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการและการดำเนินงานของ VPA เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ